

**การประชุม**  
**คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ**  
**เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ**  
**เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน**  
**ครั้งที่ 5/2555**

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

**1. การพิจารณาผลการประเมินเพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555**

อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ได้พิจารณาผลงานของส่วนราชการที่ส่งสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาเมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2555 ซึ่งผลการพิจารณาปรากฏว่า มีผลงานที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นในครั้งที่ 1 จำนวน 20 ผลงาน (จากจำนวนที่พิจารณาทั้งสิ้น 85 ผลงาน) ซึ่งประกอบด้วย รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 2 ผลงาน รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 4 ผลงาน และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 14 ผลงาน

**มติที่ประชุม** อ.ก.พ.ร.ฯ มีมติเห็นชอบกับผลงานที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นในครั้งที่ 1 จำนวน 20 ผลงาน และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของส่วนราชการที่สมัครเข้ารับรางวัลว่ามีความต่อเนื่องและมีแนวโน้มอย่างไร โดยให้นำเสนอผลการวิเคราะห์ในการประชุมครั้งต่อไป

**2. รายงานผลการปฏิบัติงานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างของประเทศไทยของคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์**

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ให้เขตเศรษฐกิจเอเปคมีบรรยากาศการลงทุนดีขึ้น โดยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น และค่าใช้จ่ายถูกลง ประเทศสิงคโปร์ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาศึกษาสภาพปัญหาของการดำเนินการ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2555 โดยมีข้อเสนอแนะเบื้องต้นหลายประการ เช่น การลดขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคาร โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดิน การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ การมอบอำนาจให้วิศวกรอนุมัติ อนุญาต โดยแบ่งอำนาจตามขนาดของอาคาร การนำระบบ Advance booking มาใช้ โดยกรุงเทพมหานครควรส่งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า การพัฒนาช่องทางแบบ Fast Track เป็นต้น

**มติที่ประชุม** อ.ก.พ.ร.ฯ มีมติรับทราบและเห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการจัดประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบผลการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นของคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมจัดทำแผนการดำเนินการปรับปรุงบริการต่อไป

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ  
เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเท่านั้น สำหรับมติอย่างเป็นทางการ  
กรุณาตรวจที่ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.ร.ฯ โทร. 0 2356 9999 ต่อ 9948